

NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM KHOA KHÁM BỆNH VÀ NGHIỆP VỤ CƠ SỞ LINH ĐƯỜNG, BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC, ĐHQGHN

CHIỀU 24/4/2024, TẠI CƠ SỞ LINH ĐƯỜNG, BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC, ĐHQGHN ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI NGHIỆM THU VÀ NHẬN BÀN GIAO GÓI THẦU XD-01 - THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP LẮP THIẾT BỊ DỰ ÁN TÒA NHÀ TRUNG TÂM KHOA KHÁM BỆNH VÀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CỦA BỆNH VIỆN TỰ ĐƠN MỊ CHỦ THẦU XÂY DỰNG LÀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG.



TÙNG LÂM

Trước đó, ngày 21/12/2021, Công ty CP Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng là nhà thầu chính thi công xây dựng gói thầu XD-01 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị dự án Tòa nhà Trung tâm Khoa Khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ, Bệnh viện ĐH Y Dược, ĐHQGHN. Trải qua gần 2 năm thi công, nghiệm thu và chạy thử, đến nay đã đủ điều kiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Có thể nói đây là công trình quan trọng nhất của Bệnh viện ĐH Y Dược, hạng mục có quy mô đầu tư lớn, mang kỳ vọng về sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bệnh viện ĐH Y Dược nói riêng cũng như sẽ góp phần cho sự phát triển của khối ngành khoa học sức khỏe của ĐHQGHN nói chung.

Sau gần 01 năm làm công tác chuẩn bị, 02 năm tích cực triển khai, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, nhưng với sự quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, đến hôm nay tất cả các hạng mục của dự án đã hoàn thành và được nghiệm thu. Các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của tòa nhà (trừ thiết bị y tế) đã được cơ quan phòng cháy, chữa cháy chấp nhận và

ng nghiệm thu về PCCC tại Văn bản số 1080/NT-PCCC ngày 01/11/2023; được Sở Xây dựng TP. Hà Nội kiểm tra và chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng tại văn bản số 1869/TB-SXD (GĐXD) ngày 14/12/2023.

Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược Đặng Xuân Long nhấn mạnh, dự án xây dựng Bệnh viện hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ là cơ hội để Bệnh viện nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, giảm bớt số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian của bệnh nhân đồng thời sẽ góp phần căn bản cho nhiệm vụ phục vụ đào tạo cho sinh viên, học viên sau đại học và người lao động. Đây cũng chính là nhiệm vụ chính trị lãnh đạo ĐHQGHN giao cho Bệnh viện ĐH Y Dược.

Đây cũng là bước khởi đầu cho sự thay đổi của bệnh viện nói riêng và ĐHQGHN nói chung, đặc biệt là đối với lĩnh vực khoa học sức khỏe. Hiện nay, ĐHQGHN đang hoàn thiện đề án phát triển khối khoa học sức khỏe để xây dựng thành hệ thống mạnh và uy tín tiêu chuẩn quốc tế. Trên nền tảng vun cao từ Bệnh viện ĐHQGHN và Bệnh viện ĐH Y Dược. Dự kiến đến năm 2025, ĐHQGHN sẽ có 2 bệnh viện đa khoa đặc biệt, trong đó Bệnh viện ĐH Y Dược - cơ sở Linh Đường là nơi khám chữa bệnh công nghệ cao cho địa bàn Hà Nội.

Trong thời gian tới, ĐHQGHN dự kiến xây dựng thêm cơ sở kang trang, hiện đại tại Hòa Lạc, nhằm tập trung khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực Hòa Lạc. Đồng thời, ĐHQGHN sẽ chú trọng xây dựng các trung tâm y học công nghệ cao khác trên cơ sở phối thuộc với các khoa chuyên ngành của Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN.